

## **KHAI GIẢNG CẦN CHUẨN BỊ GÌ KHI VÀO NĂM HỌC MỚI?**

Cha mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Sau 3 tháng nghỉ hè, học sinh lại háo hức chào đón năm học mới. Ngày khai giảng đang đến rất gần rồi, để chuẩn bị cho một năm học mới chu đáo và đầy đủ cần chuẩn bị những gì?

Bạn Đào Minh Bảo – Học sinh lớp 2A5 chia sẻ: Từ hôm được nhận sách giáo khoa mới, con rất vui. Bố mẹ đã giúp con bọc sách vở, dán nhãn vở và ghi đầy đủ thông tin. Khi mở quyển sách Tiếng Việt ra xem, con thấy mùi giấy rất thơm, sách có nhiều tranh vẽ đẹp. Con rất thích đi học.

Bạn Dương Hà Phương - Học sinh lớp 2A5 chia sẻ: Sắp đến ngày khai giảng con được mẹ cho đi hiệu sách để mua sắm đồ dùng học tập. Con đã tự chọn cho mình chiếc bút mực, bút chì, thước kẻ, tẩy, màu vẽ và lọ mực tím. Đó là những đồ dùng cần thiết cho năm học mới. Con sẽ sử dụng và giữ gìn các đồ dùng học tập cẩn thận.

Bạn Trần Nam Huy - Học sinh lớp 2A5 chia sẻ thêm: Con được mẹ mua cho quần áo mới và giày dép mới nữa ạ!

Những lời nói đáng yêu và niềm vui phấn khởi của các bạn học sinh khi sắp bước vào năm học mới càng làm cho không khí đón ngày khai giảng năm học 2022 - 2023 thêm náo nức. Các bạn ơi, chúng mình cùng chuẩn bị nào?

### **1. Chuẩn bị sách vở mới**

Lên một lớp chúng mình sẽ được học bộ sách giáo khoa khác. Sách giáo khoa là đồ dùng không thể thiếu trong quá trình học tập. Chuẩn bị đầy đủ sách vở, cũng là chuẩn bị bài ở nhà chu đáo. Việc tiếp thu bài học cũng nhanh hơn và hiểu kĩ càng hơn. Các bạn có thể mua sách giáo khoa mới hoặc xin sách cũ của các anh chị lớp trên để tiết kiệm tiền bạc nhé. Sau khi có sách rồi, các bạn hãy bọc sách vở cẩn thận, khi mở sách để học nên mở nhẹ nhàng bạn nhé. Các bạn hãy yêu quý sách vì sách là kho tàng tri thức của chúng mình đấy.

### **2. May trang phục mới**

Lễ khai giảng năm học mới là dịp tổ chức trang trọng không chỉ đối với nhà trường mà còn là ngày kỉ niệm đáng nhớ của học sinh. Ngày khai giảng, bạn nào cũng mong được mặc quần áo mới, đi giày dép mới, đeo cặp sách mới giống như những bạn bè cùng trang lứa nô nức đến trường trong niềm hân hoan tự hào phải không nào? Vậy nên cha mẹ cũng rất chu đáo mua cho chúng mình bộ quần áo mới vì mình lớn rất nhanh không còn mặc vừa quần áo năm học trước nữa. Một số bạn vẫn mặc vừa trang phục cũ năm ngoái thì cũng được bố mẹ giặt sạch và là lượt thơm tho để sẵn sàng cho chúng mình mặc đi đón ngày khai giảng. Mình tin rằng bạn nào cũng rất vui và tự tin khi cắp sách đến trường chuẩn bị tốt cho ngày khai giảng.

### **3. Chuẩn bị đồ dùng học tập**

Năm học mới đồng nghĩa với việc chúng mình sẽ bắt đầu chương trình học cùng một bộ sách giáo khoa mới cũng như những trang thiết bị hỗ trợ học tập. Chúng mình hãy cùng bố mẹ đi mua sắm, lựa chọn những đồ dùng học tập cần thiết nhé. Sau đó, khi sử dụng chúng mình cũng nên giữ gìn thật cẩn thận để đồ dùng đó dùng được bền.

### **4. Lập kế hoạch học tập, mục tiêu cho cả năm học**

Các bạn muốn năm học mới này sẽ đạt kết quả như thế nào? Còn mình đặt ra mục tiêu là đạt Học sinh xuất sắc đấy. Vậy nên, mình sẽ lập ra một kế hoạch học tập khoa

học cho bản thân và sẽ nghiêm túc thực hiện. Đầu tiên, mình sẽ ôn tập lại kiến thức cũ để bù đắp lỗ hổng. Sau đó, mình chủ động phân phối thời gian cho các môn học. Trước khi đến lớp, mình sẽ chuẩn bị bài thật tốt ở nhà. Ở lớp, những chỗ nào chưa hiểu mình sẽ mạnh dạn nhờ thầy cô giảng lại để nắm được kiến thức. Rồi sau đó mình sẽ tự luyện tập bằng việc làm các bài tập để ghi nhớ và khắc sâu kiến thức. Mình sẽ thử sức làm các bài tập nâng cao, tham gia các sân chơi trí tuệ để chinh phục kiến thức. Các bạn ơi, chúng mình hãy viết ra những mục tiêu cần đạt được trong năm học và quyết tâm thực hiện bạn nhé!



